



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวพีรภรณ์ พลุกษีตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศิรินคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพีรภาว พฤกษ์ิตา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๙๐๙๖๑</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิรภาว พุกชิตา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหอบหืดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๓ ปี สัญชาติไทย HN ๓๕๗๓๓/๖๐ AN ๑๑๕๓๔/๖๐ มีโรคประจำตัวคือ โรคหอบหืดมา ๓ ปี เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้น ๓๐ นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ให้การรักษาอาการไม่ทุเลา จึงส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธรตามสิทธิการรักษา แรกวันที่หอบเหนื่อยอายุรกรรมหญิง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๐๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลีย ไอมีเสมหะสีขาวขุ่น ฟังเสียงปอดมีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าและหายใจออกทั้งสองข้าง ช่วยเหลือตัวเองได้บนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๔/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดส่วนปลาย ร้อยละ ๙๕ ดูแลให้ผู้ป่วยหายใจผ่านออกซิเจน cannula ๕ ลิตร/นาที จัดทำอนศิระสูง พ่นยาขยายหลอดลม Berodual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชม. ให้อาหาร Dexamethasone ๔ mg. ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชม. และให้อาหาร Meptin mini รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น ฝ้าติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว หลังพ่นยาผู้ป่วยหายใจหอบเหนื่อยลดลง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้าง (Interstitial thickening at both lung) แผนการรักษาให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ๒ gm. ทางหลอดเลือดดำ และ Clarithromycin ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัมรับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนอาหารเช้า ผู้ป่วยไม่มีไข้ ยังมีอาการไอมีเสมหะ แผนการรักษาดูแลให้ยา Bisolvon รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และให้ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นๆ สอนและกระตุ้นการไอ หลังได้รับยา ผู้ป่วยไอลดลง เสมหะอ่อนนุ่ม ไอขับออกเองได้ เสมหะไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอดมีเสียง wheezing ลดลง แผนการรักษาให้ยา Seretide evohaler (๒๕/๑๒๕) ๑ puff ทุก ๑๒ ชั่วโมง แนะนำวิธีการพ่นยา สอนสาธิตวิธีพ่นยา ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยปฏิบัติจริง ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกำเริบซ้ำของโรค ให้ข้อมูลเรื่องโรค อธิบายแผนการรักษา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกำเริบของโรค หลังพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติสีหน้าสดชื่นขึ้น เข้าใจการดำเนินโรคและการดูแลตัวเองมากขึ้น วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่น หายใจเองสม่ำเสมอไม่หอบเหนื่อย ไอลดลง เสมหะลดลง ไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอดไม่มีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าและหายใจออกทั้งสองข้าง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดส่วนปลาย ร้อยละ ๙๕-๙๗ สัญญาณชีพ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านและให้ยา กลับไปรับประทานต่อที่บ้านคือ Farmacef ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๒ เวลาหลังอาหารเช้า เย็น ยา Meptin mini รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ เวลาหลังอาหารเช้า เย็น ยา Bisolvon รับประทาน

ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ เวลาหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า และยาพ่น Seretide evohaler ขนาด (๒๕/๑๒๕) ๑ puff สูดพ่นวันละ ๒ ครั้ง เช้า เย็น ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาตามแผนการรักษา รวมทั้งฤทธิ์ข้างเคียงของยา ทบหวนการใช้ยา ขยายหลอดลมด้วยวิธีการสูดพ่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลังการพ่นยาบ้วนปากให้สะอาดทุกครั้ง ทบหวน ความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบ กรณีเกิดอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก พ่นยาขยายหลอดลมแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม ๓ วัน นัดมาตรวจติดตามอาการอีกครั้งวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น หลังผู้ป่วยกลับบ้านโทรติดตามเยี่ยม อาการ ๒ ครั้ง ผู้ป่วยพ่นยาได้ดี ไม่มีอาการกำเริบและมาตรวจตามนัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการพ่นยา
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอาการกำเริบซ้ำ
๒. ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหอบหืดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืด